

## มาตรฐานใหม่'ตัวครู'ทุกคนต้องสอบ!

นำเสนอเมื่อ : 3 ต.ค. 2559

### คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพอัตโนมัติอีกต่อไป หวังสะท้อนคุณภาพสถาบันที่ผลิต

ศธ.สั่งการได้ตัวครูทุกคนต้องสอบ ผู้จบคุรุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ จะไม่ได้ใบเบิกทางวิชาชีพอัตโนมัติเหมือนที่ผ่านมา โดยจะจัดสอบก่อนจบการศึกษา ดาวพงษ์ระบุหวังเป็นตัวสะท้อนคุณภาพมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู พร้อมใช้กับคุรุชนหลักสูตรใหม่

พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ตนกำลังพิจารณาเรื่องการเข้าสู่วิชาชีพครู ซึ่งที่ผ่านมาคนที่เรียนคณะคุรุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยอัตโนมัติ แต่ต่อไปการเข้าสู่วิชาชีพครูจะต้องมีการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยอัตโนมัติเหมือนที่ผ่านมา โดยคุรุสภาจะเป็นผู้จัดสอบก่อนที่นิสิต นักศึกษาครูจะจบการศึกษา ซึ่งหากนิสิต นักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยใดสอบไม่ผ่าน จะได้รู้ตัวเองว่าผลิตบัณฑิตออกมาไม่ดี และมหาวิทยาลัยจะได้ปรับปรุงตัวเอง โดยที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยว หรือมาร้องเรียนที่ ศธ.ให้ช่วยเยียวยาอีกต่อไป

**"นิสิต นักศึกษาที่กำลังเรียนหลักสูตรอยู่ในปัจจุบัน อย่าเพิ่งตกใจ** ยังจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยอัตโนมัติอยู่ เพราะการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะใช้กับนิสิต นักศึกษาที่จะเรียนหลักสูตรครูใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร" รมว.ศธ.กล่าว และว่า นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ดีติตัวราชการครูหรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เมื่อได้รับการทบทวนให้ไปบริหารหรือช่วยสอนในสถานศึกษาเอกชน ทำให้ไม่สามารถไปสอนหรือบริหารสถานศึกษาได้นั้น เรื่องนี้ ศธ.และคุรุสภารู้สึกเสียดายความรู้และประสบการณ์ที่ดี จึงได้มอบหมายให้คุรุสภาไปศึกษาขอบังคับ เพื่อหาช่องทางว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไร

ด้านนางสมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า เหาที่ได้หารือเบื้องต้น ทางกลุ่ม มรภ.ก็เห็นด้วยในหลักการที่จะให้มีการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ก็ยังไม่ตกผลึก ต้องมีการหารือกันอีกครั้ง ส่วนเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรครูนั้น ทาง ทปอ.มรภ.ได้เสนอกรอบหลักสูตรใหม่ต่อ รมว.ศธ.แล้ว โดยครอบคลุมเรื่องของจิตวิทยาเด็ก จิตวิญญาณความเป็นครู และเทคนิคการสอนตามที่ รมว.ศธ.ต้องการ.